

ทะเบียนรายงานวิจัย	
ชื่อเรื่อง	ชื่อ-สกุล
การแก้ปัญหา นักเรียนไม่เก็บอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นระเบียบ	นางสุภัทรวดี วงศ์เจริญ
การพัฒนาชุดการสอนรายวิชาช่างเดินสายไฟภายในอาคาร	นายวรวิทย์ ปทุมมาศ
การเสริมแรงผู้เรียนให้มีความรู้อย่างแม่นยำในเรื่องทัศนศิลป์และความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะ	นางสาวศศิธร บุญเนตร
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะ	นางวาริกา คำมุงคุล
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบย่อยอาหารโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้	นางสาววิจิตรา เป้าบัดสี
การพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์และการใช้ไวยากรณ์เปรียบเทียบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน และการใช้ไวยากรณ์	นางสาวอาริตา วงศ์บา
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน เรื่อง Present Tense	นางสาวสวรรค์ ประชัน
รายงานการพัฒนาทักษะการอ่าน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	นางสมจิตร บัวแก้ว
รายงานการอ่านเรื่องสั้นภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	นางวรวรรณ กาญจนสมวงศ์

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน หลังเรียนที่ใช้แบบฝึกทักษะ พื้นที่ผิวและปริมาตร	นายเจริญชัย วันศรี
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนพจนานุกรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ปัญหาปลายเปิด (Open Approach)	นางสาวพิชยาศิริ พิมพ์ทราย
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เซต ของนักเรียนชั้นม.4 โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบใช้คำถาม (Questioning Method)	นางสุภารัตน์ หอมหวาน
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาทางพันธุศาสตร์ของแมลงเตล วิชาชีววิทยา 5 ด้วยตารางเส้นพันเน็ต ของนักเรียนชั้นม.6/1	นายภิรมย์ อินทะนะ
การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561	นางสุรียรัตน์ ศักดิ์วิจารณ์
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนจริง ของนักเรียนชั้นม.4	นางสาวสุรางค์รัตน์ โพธิ์งาม
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4	นายไตรวิชญ์ เนียมมุล

<p>การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมการศึกษาค้นคว้า(Independent study : IS) เรื่อง อารยธรรมของโลกยุคโบราณ วิชาประวัติศาสตร์3 ส33103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6</p>	<p>นางณัฐนิชา มีราคา</p>
<p>การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้ากระแส โดยใช้รูปแบบ</p>	<p>นางวงศ์พันธ์ เวียงนนท์</p>
<p>การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เซลล์กัลวานิก ของนักเรียนชั้นม.6 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ STAD</p>	<p>นางสุทิตา คงวิภาค</p>
<p>การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ รายวิชาสังคมศึกษา 5 รหัสวิชา ส33101 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD</p>	<p>นายศุภชัย วโรรส</p>
<p>รายงานการวิจัยในชั้นเรียนการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความประเภท</p>	<p>นางนฤมล หาญศึก</p>
<p>รายงานการศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561</p>	<p>นางนงลักษณ์ สุวรรณแทน</p>
<p>การเปรียบเทียบการฝึกทักษะการโยนลูกโต่งหลัง โดยใช้อุปกรณ์รับป้อนกับการฝึกแบบปกติในกีฬาแฮนด์บอล</p>	<p>นางฐณิญาณ์ เสตา</p>

<p>ศึกษาและแก้ปัญหาการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561</p>	<p>นางคณิงิจ เตชะคำภู</p>
<p>รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสื่อ Power Point เรื่อง Past Simple ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561</p>	<p>นางธัมมาภรณ์ จูมสิมมา</p>
<p>รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การศึกษาสุนทรียภาพด้านศิลปะและดนตรี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา โดยใช้แบบสอบถาม</p>	<p>นางภัณฑิลา นรสาร</p>
<p>การใช้เกมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้เมาส์ ม.1</p>	<p>นางนิพา แสงกล้า</p>
<p>การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการสอนแบบ Jigsaw</p>	<p>นางสาวกรพินธุ์ บุญเลิศ</p>
<p>การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ</p>	<p>นางสมคิด นวลศิริ</p>
<p>การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561</p>	<p>นางอภิชญา อ้วนคำภา</p>
<p>การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561</p>	<p>นายประเสริฐ แสงสว่าง</p>

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาจีน คำน่าๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยใช้บัตรคำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา

นางสาวนิภาพรรณ โสพัฒน์